

Số: /BC-BPC

Điện Biên, ngày tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh, khóa XV

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15, ngày 12/9/2022 của UBTVQH Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND;

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh khóa XV theo Kế hoạch số 164/KH-HĐND ngày 22/8/2024; trên cơ sở Báo cáo số 4759/BC-UBND ngày 22/10/2024 của UBND tỉnh, qua giám sát, nắm tình hình thực tế, Ban pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả như sau:

I. Về Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV

Ban pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nhận định, đánh giá về kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị tại báo cáo số 4759/BC-UBND ngày 22/10/2024 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh đã tiếp nhận, phân loại kiến nghị và giao cho các đơn vị liên quan theo thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời, thông tin đến cử tri theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

II. Kết quả giám sát đối với các kiến nghị được phân công

Thường trực HĐND tỉnh phân công Ban Pháp chế giám sát việc giải quyết 05 kiến nghị của cử tri. Kết quả giải quyết: 03/05 kiến nghị thông tin đến cử tri, đạt tỷ lệ 60%; 02/05 kiến nghị đang giải quyết, chiếm tỷ lệ 40%. Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với kết quả giải quyết của UBND tỉnh, cụ thể như sau.

1. Các kiến nghị thông tin đến cử tri

1.1 Cử tri xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (kiến nghị sau kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá XV).

- Nội dung kiến nghị: Cửa Khẩu phụ Si Pa Phìn (Điện Biên, Việt Nam) - Huổi Lả (Phông Sa Lý, Lào) được quy hoạch thành cửa khẩu chính trong giai đoạn 2021-2030 tại Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 14/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của cửa khẩu phụ

Si Pa Phìn đã xuống cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu, đường giao thông bên nước bạn Lào chưa được đầu tư xây dựng. Để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đường giao thông kết nối đến cửa khẩu phụ Si Pa Phìn, hội đàm thống nhất với tỉnh Phong Sa Lý, Lào để đầu tư tuyến đường nối giữa hai cửa khẩu.

- *Kết quả giải quyết:* Trong quá trình xây dựng Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin đến UBND huyện Nậm Pồ và các đơn vị liên quan để phối hợp, rà soát đưa kiến nghị trên vào nhu cầu đầu tư. Các bước tiếp theo, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để triển khai, báo cáo theo quy định.

1.2 Cử tri huyện Điện Biên Đông (kiến nghị trước kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh khoá XV)

- *Nội dung kiến nghị:* Đề nghị cấp trên quy định nhiệm kỳ của Trưởng bản, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận ở thôn, bản, tổ dân phố, khu phố, khối phố... kéo dài từ hai năm rưỡi lên 5 năm để tập trung quản lý và không tốn kinh phí, thời gian đại hội, tổ chức bầu lại..

- *Kết quả giải quyết:* Tại khoản 3, Điều 24, Điều lệ Đảng quy định: “Đại hội chi bộ do chi ủy triệu tập năm năm hai lần”; Khoản 1, Điều 27, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định: “Ban công tác Mặt trận được thành lập ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố... (gọi chung là khu dân cư) có nhiệm kỳ là hai năm rưỡi”. Căn cứ các quy định nêu trên và quy định về nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong đó quy định “*Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là hai năm rưỡi*” để phù hợp, thống nhất với nhiệm kỳ của Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố.

Thời gian tới UBND tỉnh sẽ đề xuất, kiến nghị với Trung ương kéo dài nhiệm kỳ của Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố... trong báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi Trung ương có văn bản yêu cầu địa phương tổng kết, đánh giá.

1.3 Cử tri huyện Nậm Pồ (kiến nghị sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XV)

- *Nội dung kiến nghị:* Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan, UBND huyện Nậm Pồ đã đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính trung tâm huyện Nậm Pồ thuộc xã Nà Hỳ quản lý, với tổng số 497,4 ha đất ở và đất nương tại khu vực trung tâm huyện để xây dựng, hình thành đô thị huyện Nậm Pồ (tại Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 06/01/2020 của UBND huyện Nậm Pồ). Ngày 08/12/2020 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 207/NQ-HĐND về việc thông qua phương án xác định tuyến địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các

cấp tỉnh Điện Biên” xác định điều chỉnh 497,4 ha đất ở và đất nương tại khu vực trung tâm huyện về xã Nà Hỳ quản lý. Tuy nhiên cho đến nay chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt địa giới hành chính trung tâm huyện Nậm Pồ thuộc về xã Nà Hỳ. Đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ sớm phê duyệt việc điều chỉnh địa giới hành chính để huyện làm cơ sở pháp lý quản lý, sử dụng, quy hoạch đô thị và thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại trung tâm huyện Nậm Pồ theo quy định.

- *Kết quả giải quyết*: Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (Dự án 513), UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Dự án 513 trên toàn tỉnh, theo đó Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Dự án 513 đảm bảo theo đúng thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra; hồ sơ Dự án 513 đã được HĐND các cấp thông qua. Đến nay, UBND tỉnh đã hoàn thành bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp và đề nghị Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định tại Văn bản số 720/UBND-NC ngày 22/02/2024 theo quy định.

Sau khi Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định và đồng ý cho tỉnh Điện Biên đưa bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp vào quản lý, sử dụng, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ bàn giao bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp cho UBND cấp huyện, cấp xã để đưa vào quản lý, khai thác và sử dụng theo quy định.

Ban pháp chế nhất trí với 03 nội dung giải quyết, trả lời của UBND tỉnh.

2. Kiến nghị đang trong quá trình giải quyết

2.1 Cử tri bản Noong É, xã Mường Lói, huyện Điện Biên trước kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khoá XV

- *Nội dung kiến nghị*: Năm 2018, lãnh đạo 02 tỉnh Điện Biên và Sơn La đã có buổi làm việc và ký biên bản hiệp thương về việc thống nhất hiệu chỉnh địa giới hành chính về xã Mường Lói, huyện Điện Biên với tổng diện tích gần 300 ha. Đến nay vẫn chưa được thực hiện như biên bản hiệp thương thống nhất giữa 2 tỉnh. Đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục xem xét giải quyết hiệu chỉnh diện tích như biên bản hiệp thương giữa 02 tỉnh Điện Biên và Sơn La ký kết.

- *Nội dung trả lời*: Để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất tại Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND hai tỉnh Điện Biên - Sơn La và giải quyết thỏa đáng, dứt điểm kiến nghị của cử tri xã Mường Lói, huyện Điện Biên tại tuyến địa giới hành chính giữa xã Mường Lói, huyện Điện Biên và xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Ngày 23/9/2024 UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4268/UBND-NC gửi UBND tỉnh Sơn La, trong đó đề nghị UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND huyện Sốp Cộp, UBND xã Mường Lèo phối hợp với UBND huyện Điện Biên, UBND xã Mường Lói tổ chức triển khai thực hiện theo Thông báo Kết luận của Chủ tịch

UBND hai tỉnh; đến ngày 27/9/2024, UBND tỉnh Sơn La đã có văn bản số 4372/UBND-NC về việc đôn đốc thực hiện Thông báo số 43/TBLT-UBND ngày 05/9/2019 của Chủ tịch UBND hai tỉnh Sơn La - Điện Biên, theo đó đã chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan của UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La phối hợp cùng UBND huyện Điện Biên, UBND xã Mường Lói tổ chức triển khai Kết luận của Chủ tịch UBND hai tỉnh Sơn La - Điện Biên về kết quả rà soát, xác định đường địa giới hành chính giữa hai tỉnh đã được ký kết.

Hiện nay, UBND huyện Điện Biên đang phối hợp với UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên và Sơn La.

- *Ý kiến của Ban Pháp chế:* Nhất trí với quy trình giải quyết. Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát

1.2 Kiến nghị của cử tri tổ dân phố 08, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ trước kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh khoá XV

- *Nội dung kiến nghị:* Thành phố Điện Biên Phủ có 16 trường hợp đã thực hiện các thủ tục đề nghị cấp đổi hiện vật Huân, Huy chương Giải phóng trong Quân đội do bị rách, cũ nát. Năm 2016, hồ sơ đã được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổng hợp gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên để gửi cấp trên theo quy định (Cục Chính trị - Quân khu 2), tuy nhiên đến nay các cá nhân vẫn chưa nhận được hiện vật cấp đổi. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét trả lời cho cử tri được biết có thực hiện việc cấp đổi nữa hay không, nếu không cấp đổi được, đề nghị thực hiện cấp mới hoặc trả lại hồ sơ, hiện vật cho các cá nhân..

- *Nội dung trả lời:* Thực hiện Hướng dẫn số 1971/HD-CT ngày 27/11/2013 của Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về cấp phát, cấp đổi, thu hồi hiện vật khen thưởng và cấp Bằng Huân, Huy chương giải phóng trong Quân đội... Căn cứ kết quả rà soát và đề nghị cấp phát, cấp đổi hiện vật khen thưởng, Bằng Huân, Huy chương các loại năm 2016 của các cơ quan, đơn vị. Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh ban hành Tờ trình số 1290/TTr-KT ngày 15/6/2016 về việc đề nghị cấp phát, cấp đổi hiện vật khen thưởng, Bằng Huân, Huy chương năm 2016 cho 18 đồng chí; hồ sơ và các giấy tờ có liên quan của cá nhân đã được Bộ CHQS tỉnh báo cáo Cục Chính trị Quân khu 2 thẩm định, xét duyệt và đề nghị cấp trên xem xét, quyết định cấp đổi, cấp mới Bằng Huân chương, Huy chương. Tuy nhiên đến nay Cục Chính trị Quân khu 2 và Bộ CHQS tỉnh vẫn chưa nhận được Quyết định của cấp có thẩm quyền về cấp đổi, cấp mới Bằng Huân chương, Huy chương cho các cá nhân theo đề nghị. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của các cử tri, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng thường xuyên bám nắm cơ quan chuyên môn cấp trên. Khi có Quyết định cấp đổi, cấp mới Bằng Huân chương, Huy chương của cấp có thẩm quyền, kịp thời tiếp nhận, thông báo và tổ chức cấp phát tới các cá nhân theo đúng quy định.

- *Ý kiến của Ban Pháp chế:*

Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, Ban Pháp chế đã thực hiện giám sát trực tiếp tại Bộ CHQS tỉnh, xác định cụ thể khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện việc cấp đổi hiện vật khen thưởng. Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo, đề xuất giải pháp giải quyết đối với kiến nghị của cử tri trong thời gian sớm nhất. Ban Pháp chế tiếp tục theo dõi quá trình, kết quả giải quyết của Bộ CHQS tỉnh.

III. Kiến nghị

Qua quá trình giám sát, theo dõi, nắm tình hình việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri của UBND Điện Biên, Ban Pháp chế đề nghị với UBND tỉnh một số nội dung sau:

1. Đối với kiến nghị của cử tri bản Noong É, xã Mường Lói, huyện Điện Biên: Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo UBND huyện Điện Biên phối hợp với UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La tổ chức triển khai Kết luận của Chủ tịch UBND hai tỉnh Sơn La - Điện Biên về kết quả rà soát, xác định đường địa giới hành chính giữa hai tỉnh đã được ký kết.

2. Đối với kiến nghị của cử tri tổ dân phố 08, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ: đôn đốc Bộ CHQS tỉnh Điện Biên xác định rõ cách thức trình tự, thủ tục giải quyết kịp thời, dứt điểm kiến nghị của cử tri, bảo đảm đúng với quy định của pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng cử tri.

Trên đây là Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh khóa XV của Ban Pháp chế HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- LĐ các Ban HĐND tỉnh;
- Thành viên Ban PC HĐND tỉnh;
- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- LĐ phòng CTHĐND; Phòng TT-DN;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Lò Thị Bích